

Số: 1451/2023/CV-FUV-FSPPM
V/v Học bổng Chương trình Thạc sĩ
Chính sách công, niên khóa 2023-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy sự chuyển đổi nền chính sách công và quản lý ở Việt Nam và khu vực theo hướng thực tiễn, sáng tạo và dung hợp, thông qua ba trụ cột giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới chính sách, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam cam kết đào tạo một thế hệ các nhà lãnh đạo mới với tri thức, năng lực và phẩm chất chính trực, sẵn sàng kiến tạo ảnh hưởng tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ theo đuổi. Nhà trường cam kết tăng cường sự hiểu biết và thực thi chính sách công và quản trị, thông qua những nghiên cứu chất lượng cao, dựa trên bằng chứng và hướng đến các giải pháp thực tiễn. Chúng tôi nỗ lực xây dựng một không gian đổi mới chính sách cởi mở và tích cực ở Việt Nam và khu vực, nhằm phụng sự lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực có tác động lớn lao đến đời sống xã hội.

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tự hào đi tiên phong và xây dựng thành công chương trình đào tạo chính sách công đẳng cấp quốc tế, trong đó kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết hiện đại và tri thức toàn cầu với hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên phong về chính sách công và quản lý của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy.

Nhà trường trân trọng thông báo tuyển sinh **Chương trình Học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2023 với 02 chuyên ngành:**

- i. **Thạc sĩ Chính sách công – Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý** (định hướng ứng dụng) học bán thời gian trong vòng 18 tháng, dành cho các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, **với mức học bổng 40% tương đương 180 triệu đồng.**
- ii. **Thạc sĩ Chính sách công – Chuyên ngành Phân tích chính sách** (định hướng nghiên cứu) học trong vòng 15 tháng, dành cho:
 - Cán bộ đến từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ từ Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập, **với mức học bổng 100% tương đương 525 triệu đồng.**
 - Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp, **với mức học bổng 50% tương đương 262,5 triệu đồng.**

Chương trình cung cấp cơ sở hoạch định và đánh giá tác động của chính sách đối với nền kinh tế và sự phát triển; trang bị tư duy hiện đại, lý thuyết nền tảng và công cụ định lượng mới nhất để phân tích, thiết kế, thực thi và đánh giá chính sách; tạo cơ hội cho học viên bắt đầu hành trình tự làm mới mình về tư duy và kiến thức để nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo. Học viên tốt nghiệp trở thành các nhà phân tích kinh tế và chính sách chuyên nghiệp, hoặc có thể học tiếp tiến sĩ kinh tế và chính sách công tại các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Chúng tôi gửi kèm theo đây *thông báo tuyển sinh, thông tin giới thiệu về chương trình học bổng*. Các thông tin tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký dự tuyển, câu hỏi mẫu đề thi và giới thiệu về chương trình cũng được đăng tải trên trang web của Trường tại địa chỉ fsppm.fulbright.edu.vn.

Kính mong Ban Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ và chuyển tiếp các thông tin này tới các đơn vị trực thuộc và những cán bộ quan tâm, có mong muốn và kế hoạch phát triển bản thân, nâng cao năng lực, trau dồi kiến thức ở các bậc học cao hơn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Ban Tuyển sinh - Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, email: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn, hotline: 0911.025.103

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FSPPM

KT. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc

**Chương trình Thạc sĩ Chính sách công
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam**



Phạm Duy Nghĩa

**THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH
Thạc sĩ Chính sách công năm 2023**

Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) được phép tổ chức hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1943/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khởi nguồn từ việc thành lập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) của Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, hoạt động dựa trên nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, FETP và sau này là Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) đã xác lập được uy tín của mình như một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu chính sách công xuất sắc tại Việt Nam, trở thành đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam - trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam.

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tự hào đi tiên phong và xây dựng thành công chương trình đào tạo chính sách công đẳng cấp quốc tế, trong đó kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết hiện đại và tri thức toàn cầu với hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên phong về chính sách công và quản lý của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy.

Tháng 7/2019, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã trở thành trường chính sách công đầu tiên của Đông Nam Á đạt chứng nhận kiểm định quốc tế của Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công (NASPAA, Hoa Kỳ). Chứng nhận vàng từ cơ quan kiểm định quốc tế uy tín nhất về chính sách công này là cột mốc quan trọng trên hành trình vươn tới đẳng cấp khu vực và toàn cầu của Trường Fulbright.

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright - Đại học Fulbright Việt Nam trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2023 với **02 chuyên ngành**:

- i) **Phân tích chính sách**
- ii) **Lãnh đạo và Quản lý**

cụ thể như sau:



I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

	A. Phân tích chính sách	B. Lãnh đạo và quản lý
1. Mục tiêu đào tạo	Cung cấp cơ sở hoạch định và đánh giá tác động của chính sách đối với nền kinh tế và sự phát triển. Trang bị tư duy hiện đại, lý thuyết nền tảng và công cụ định lượng mới nhất để phân tích, thiết kế, thực thi và đánh giá chính sách. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà phân tích kinh tế và chính sách chuyên nghiệp, hoặc có thể học tiếp tiến sỹ kinh tế và chính sách công tại các trường đại học hàng đầu thế giới.	Trang bị cơ sở hoạch định và đánh giá tác động của chính sách đối với nền kinh tế và xã hội nói chung cũng như khu vực doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ nói riêng. Tạo cơ hội cho học viên bắt đầu hành trình tự làm mới mình về tư duy và kiến thức để nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo. Cơ hội kết nối với cấp lãnh đạo của các công ty, tập đoàn, các bộ ngành và cơ quan hoạch định chính sách.
2. Đối tượng tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nhóm 1: Cán bộ đến từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ từ Trường Đại học, Viện nghiên cứu công lập. ▪ Nhóm 2: Cán bộ đến từ doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước); các tổ chức xã hội; cơ quan báo chí và truyền thông; giảng viên, cán bộ từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế hoặc tư nhân; sinh viên mới tốt nghiệp. ▪ Nhóm 3: Cán bộ làm việc trong các cơ quan của Nhà nước Lào, có quốc tịch Lào. 	Hướng tới các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh	30 học viên	50 học viên

<p>4. Điều kiện dự tuyển</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Có tối thiểu 01 bằng tốt nghiệp Đại học từ loại khá trở lên, không phân biệt chuyên ngành đào tạo. ▪ Ứng viên có bằng Đại học không đạt từ loại khá trở lên cần tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có bằng tốt nghiệp đại học - Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian.
<p>5. Hồ sơ dự tuyển</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đơn đăng ký dự tuyển trực tuyến (theo mẫu): đăng ký trực tuyến tại https://fsppm.fulbright.edu.vn/don-du-tuyen/ ▪ Bài tiểu luận (500-700 từ đối với chuyên ngành Phân tích chính sách, 600 – 800 từ đối với chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý) được thực hiện bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt (tùy theo lựa chọn của ứng viên). Hướng dẫn viết bài từ luận, ứng viên có thể xem tại cổng thông tin điện tử của trường tại mục: https://fsppm.fulbright.edu.vn/download/mot-so-goi-y-ve-cach-viet-luan.pdf ▪ Ảnh chân dung (Kích thước 4x6). ▪ Bản quét (scan, không cần công chứng) bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học, nếu có). Các văn bằng và chứng chỉ khác (nếu có). ▪ Chứng chỉ Tiếng Anh có thời hạn trong 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển): <ul style="list-style-type: none"> ➢ Duolingo English Test tối thiểu 90 điểm; IELTS quốc tế tối thiểu 5.5; iBT TOEFL tối thiểu 46; TOEIC 4 kỹ năng: Nghe tối thiểu 275 – Đọc tối thiểu 275 – Nói tối thiểu 120 – Viết tối thiểu 120; ➢ Hoặc chứng chỉ B2 của các đơn vị sau: Trường ĐH ngoại ngữ - ĐHQG-HN, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Học Viện An Ninh Nhân Dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tây Nguyên, Học viện Khoa học Quân sự, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc Gia TP.HCM, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Ngoại Thương; hoặc ➢ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Tiếng Anh; hoặc ➢ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Anh. 	

	<p><i>Lưu ý:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ứng viên tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành Kinh tế hoặc Quản lý cần hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem hướng dẫn chi tiết tại trang tuyển sinh của trường: fsppm.fulbright.edu.vn). <p>Những ứng viên trúng tuyển sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ bổ sung, gồm: Sơ yếu lí lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú; giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, Bản sao công chứng bằng cấp và bảng điểm đại học (và sau đại học, nếu có). Trường hợp bằng được cấp bởi các cơ sở đào tạo nước ngoài thì cần phải được xác thực thông tin văn bằng từ Trung tâm Công nhận Văn bằng, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bản sao y công chứng Bằng và chứng chỉ Tiếng Anh.</p>	
<p>6. Hình thức tuyển sinh</p>	<p>Xét tuyển</p>	
<p>7. Điều kiện trúng tuyển</p>	<p>Kết quả xét trúng tuyển sẽ được dựa vào chất lượng bài tiểu luận, thông tin giới tính, vùng miền, chuyên môn (để tạo sự đa dạng trong môi trường lớp học), kết quả phỏng vấn và tiềm năng đóng góp cho xã hội.</p> <p><i>Lưu ý:</i> Phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Việt và Tiếng Anh.</p>	
<p>8. Mốc thời gian tuyển sinh</p>	<p>Bắt đầu mở hồ sơ dự tuyển trực tuyến</p>	<p>20/3/2023</p>
	<p>Giới thiệu thông tin tuyển sinh tại Hà Nội</p>	<p>17/6/2023 (lịch dự kiến)</p>
	<p>Giới thiệu thông tin tuyển sinh tại TP.HCM</p>	<p>15/7/2023 (lịch dự kiến)</p>
	<p>Phỏng vấn ứng viên Đợt 1 (với hồ sơ nộp trước ngày 16/07/2023)</p>	<p>5-6/8/2023</p>

	Hạn cuối nộp hồ sơ dự tuyển	27/8/2023
	Phỏng vấn ứng viên Đợt 2 (với hồ sơ nộp sau ngày 16/07/2023)	09-10/9/2023
	Thông báo kết quả trúng tuyển	20/9/2023
	Khai giảng và nhập học	23/10/2023
9. Hình thức đào tạo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian trong 9 tháng, tập trung bán thời gian trong 6 tháng ▪ Tổng thời gian chương trình: 15 tháng ▪ Thời gian học tập: Học tất cả các ngày trong tuần ▪ Đối với một số môn tự chọn: Cứ 6 – 8 tuần học tập trung một lần; mỗi đợt tập trung học trong 9 ngày (từ thứ 7 tuần này đến hết chủ nhật tuần sau). ▪ Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Anh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hình thức đào tạo: Bán thời gian ▪ Tổng thời gian chương trình: 18 tháng ▪ Thời gian học tập: Cứ 6 – 8 tuần học tập trung một lần; mỗi đợt tập trung học trong 09 ngày (từ thứ bảy tuần này đến hết chủ nhật tuần sau). ▪ Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Anh.
10. Học bổng, học phí	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Học viên thuộc nhóm 1 và 2: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mức học phí cho Chuyên ngành Phân tích Chính sách là 525 triệu đồng. ➢ Các ứng viên trúng tuyển được tài trợ học bổng tương đương 50%, số học phí còn lại phải đóng là 262,5 triệu đồng. (Với ứng viên trúng tuyển thuộc nhóm 1 sẽ được nhận học bổng tương đương 100% học phí). ➢ Học phí không bao gồm chi phí sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, chi phí thực địa (nếu có). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mức học phí cho Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý là 450 triệu đồng ▪ Học viên sẽ được nhận học bổng 40% và phải đóng 60% học phí còn lại, tương đương 270 triệu đồng cho toàn bộ chương trình. ▪ Học phí không bao gồm chi phí sách vở, các sinh hoạt ngoại khóa, chi phí thực địa (nếu có). ▪ Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu vùng xa, là nữ giới

- Những ứng viên có thành tích xuất sắc, đến từ khu vực công, công tác tại vùng sâu vùng xa, là nữ giới và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

▪ **Học viên thuộc nhóm 3 – Học bổng MUSP**

Học viên sẽ được nhận học bổng toàn phần, bao gồm:

- 100% học phí, tương đương khoảng 525 triệu đồng/học viên.
- Chi phí tham gia các sinh hoạt ngoại khóa: tìm hiểu văn hóa trong tuần lễ định hướng, giao lưu với cựu học viên, xê-mi-na chính sách, hội thảo, chuyến thực địa trong phạm vi môn học (nếu có).
- Hỗ trợ chi phí thuê nhà và sinh hoạt, khoảng 11 triệu đồng (tương đương 500US\$) /tháng, trong 15 tháng.
- Hỗ trợ ổn định chỗ ở ban đầu, khoảng 5,5 triệu đồng (tương đương 250US\$).
- 01 vé máy bay khứ hồi Lào – Việt Nam.
- Chi phí visa, bảo hiểm sức khỏe.

và có khó khăn tài chính sẽ được xem xét cấp hỗ trợ tài chính.

II - ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường Chính sách công và Quản lý thuộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cơ sở Phú Mỹ Hưng (105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

III - ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: Tất cả giảng viên giảng dạy của Chương trình đều đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế NASPAA - Mạng lưới toàn cầu của các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công.

IV- BẰNG CẤP: Học viên đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chương trình sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Chính sách công (chuyên ngành Phân tích chính sách hoặc Lãnh đạo và Quản lý) do Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam cấp.

Thông tin liên hệ: Để tìm hiểu thêm về Chương trình hoặc để được hướng dẫn về cách thức đăng ký dự tuyển, xin vui lòng liên hệ:

**Ban Tuyển sinh – Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam**

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

Hotline: 0911.025.103

Nơi nhận:

- Các đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu: P. ĐT FSPPM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc

**Chương trình Thạc sĩ Chính sách công
Trường Chính sách công & Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam**



Phạm Duy Nghĩa

